
สรุปข�าวประจําวันท่ี 18 ส.ค. 66 

ข�าวส�งห�องอธิบดี รองอธบิดีกรมป!าไม� และหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง 

ข�าวหนังสือพิมพ) 
- ป�าไม�ตรวจยึดไม�ถูกลักลอบตัด  (ข�าวสด 18 ส.ค. 66 หน�า 12) 

- กาฬสินธุ(มอดไม�เหิมลอบตัดพะยูง (มติชน 18 ส.ค. 66 หน�า 3) 

- ผวจ.กาฬสินธุ(เร�งคลี่ไม�พะยูงหาย (ข�าวสด 18 ส.ค. 66 หน�า 11) 

-  ปลูกป�าเฉลิมพระเกียรติ (ไทยรัฐ 18 ส.ค. 66 หน�า 10) 

-  ประจวบฯปลูกป�าชุมชนกุยบุรี (ข�าวสด 18 ส.ค. 66 หน�า 2) 

ข�าวเว็บไซต) 

- กรมป�าไม�จับมือมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ สานพลังสร�างเครือข�ายโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�า 

ไทยรัฐ 17 ส.ค. 2566 https://www.thairath.co.th/news/local/2718013 

- กรมป�าไม� จับมือ มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ประกาศเจตนารมณ(รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

มติชน วันท่ี 17 สิงหาคม 2566 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4133566 

- กรมป�าไม�จับมือมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ แสดงเจตนารมณ(รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สานพลังสร�างเครือข�ายโครงการจัดการ

คาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ผู�จัดการออนไลน( 17 ส.ค. 2566 https://mgronline.com/politics/detail/9660000074128 

- ‘แม�ฟ:าหลวง’ ข้ึนทะเบียนคาร(บอนเครดิต 1.5 แสนไร� สร�างรายได�ชุมชน 500 ล�าน 

กรุงเทพธุรกิจ 17 ส.ค. 2566 https://www.bangkokbiznews.com/environment/1084030 

- มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯจับมือภาคีขยายผลจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าอย�างยั่งยืน 

บ�านเมือง วันพฤหัสบดี ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/gallery/341494 

- แม�ฟ:าหลวง รวม 126 ป�าชุมชนขาย "คาร(บอนเครดิต" เงินถึงมือ 630 ล�าน 

ฐานเศรษฐกิจ 17 สิงหาคม 2566 https://www.thansettakij.com/sustainable/zero-carbon/573660 

- ส�อบานปลาย ‘พะยูง’ ของกลางหาย ‘สส.วิรัช’ เชื่อมีเจ�าหน�าท่ีรัฐรู�เห็น 

เดลินิวส( 17 สิงหาคม 2566 https://www.dailynews.co.th/news/2631893/ 



- ส�อบานปลาย ปมขโมยไม�พะยูงของกลางท่ีกาฬสินธุ( “ส.ส.วิรัช” หยิบปhญหาถกกลางสภาฯ เชื่อมี จนท.รัฐนอกรีต   

สยามรัฐออนไลน(  17 สิงหาคม 2566 https://siamrath.co.th/n/470500 

- ส�อบานปลาย! ปมไม�พะยูงหาย "ส.ส.วิรัช" ถกกลางสภาเชื่อมีจนท.รัฐนอกรีตเอ่ียว 

บ�านเมือง วันพฤหัสบดี ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/region/341468 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ปีที่: 33 ฉบับที่: 11951
วันที่: ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 12(บนขวา)

หัวข้อข่าว: ป่าไม้ตรวจยึดไม้ถูกลักลอบตัด

รหัสข่าว: C-230818037084(17 ส.ค. 66/07:41) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 35.01 Ad Value: 38,511 PRValue : 115,533 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 46 ฉบับที่: 16595
วันที่: ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566
Section: First Section/คอลัมน์

หน้า: 3(ล่างซ้าย)

หัวข้อข่าว: กาฬสินธุ์มอดไม้เหิมลอบตัดพะยูง

รหัสข่าว: C-230818038008(17 ส.ค. 66/08:21) หน้า: 1/1

Matichon (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 19.75 Ad Value: 21,725 PRValue : 65,175 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 33 ฉบับที่: 11951
วันที่: ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 11(บน)

หัวข้อข่าว: ผวจ.กาฬสินธุ์เร่งคลี่ไม้พะยูงหาย

รหัสข่าว: C-230818037088(17 ส.ค. 66/07:40) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 15.26 Ad Value: 16,786 PRValue : 50,358 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 74 ฉบับที่: 23950
วันที่: ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566
Section: First Section/-

หน้า: 10(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ

รหัสข่าว: C-230818039159(17 ส.ค. 66/07:44) หน้า: 1/1

Thai Rath (Mid-Day)
Circulation: 500,000
Ad Rate: 1,000

Col.Inch: 18.14 Ad Value: 18,140 PRValue : 54,420 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



ปีที่: 33 ฉบับที่: 11951
วันที่: ศุกร์ 18 สิงหาคม 2566
Section: First Section/บทบรรณาธิการ/คอลัมน์

หน้า: 2(ล่างขวา)

หัวข้อข่าว: ประจวบฯปลูกป่าชุมชนกุยบุรี

รหัสข่าว: C-230818037062(17 ส.ค. 66/07:33) หน้า: 1/1

Khao Sod (Mid-Day)
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,100

Col.Inch: 22.40 Ad Value: 24,640 PRValue : 73,920 คลิป: ขาว-ดำ(x3)



 

กรมป�าไม�จับมือมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ สานพลังสร�างเครือข�ายโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�า 

ไทยรัฐ 17 ส.ค. 2566 https://www.thairath.co.th/news/local/2718013 

กรมป�าไม�เดินหน�า มุ�งจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน จับมือมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ประกาศแสดง

เจตนารมณ(เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พร�อมโชว(ผลงานท้ังเร�งปลูกป�า เร�งจัดต้ังป�าชุมชน จับมือภาคีทุกภาคส�วน ข้ึน

ทะเบียน T-VER แล�ว 40 แห�ง 45,000 ไร� ลดกpาซคาร(บอนได� 18,000 ตันต�อปr 

วันนี้ (17 ส.ค. 66) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมป�าไม� โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กับ

มูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( โดยหม�อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร มูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ใน

พระบรมราชูปถัมภ( ร�วมแสดงเจตนารมณ(เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเครือข�ายโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�า

เพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงมีผู�บริหารกรมป�าไม� ผู�บริหารมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( ผู�บริหารกลุ�มบริษัทเอกชนท่ี

มีส�วนร�วมในโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และภาคีเครือข�ายป�าชุมชนเข�าร�วม ณ ห�องออดิ

ทอเรียม ศูนย(ประชุม ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร( กรุงเทพฯ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� เปsดเผยว�า การประกาศแสดงเจตนารมณ(ครั้งนี้ เปtนอีกความร�วมมือในการทํางานท่ี

ต�อเนื่อง จากท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมป�าไม� มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ( และมูลนิธิ

ปsดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ได�ร�วมลงนามบันทึกความเข�าใจว�าด�วยความร�วมมือในการอนุรักษ( ฟvwนฟู และ

พัฒนาป�าไม� เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

“ต้ังแต�ปr 2531 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมป�าไม� และมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( ได�

ร�วมกันดูแล และฟvwนฟูทรัพยากรป�าไม�ของประเทศกว�า 350,000 ไร� ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ และจังหวัดน�าน สร�างต�นแบบของการฟvwนฟูป�า และคนอยู�ร�วมกับป�าอย�างยั่งยืน ประกอบกับกรมป�า

ไม�เล็งเห็นถึงความสําคัญของป�าชุมชน พ.ร.บ.ป�าชุมชน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเปtนกลไกสําคัญท่ีให�สิทธิ์ชุมชนได�ทํางานร�วมกับกรมป�า

ไม�ในการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถใช�ประโยชน(ต�างๆ ควบคู�ไปกับการรักษาป�า โดย “โครงการจัดการ

คาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” จะสร�างกลไกท่ีให�สิทธิประโยชน(กับชาวบ�านในการดูแลป�าชุมชน เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการป:องกัน อนุรักษ(ป�า และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงกรมป�าไม�มีความต้ังใจอยากให�เกิดการ

ทํางานร�วมกันมากข้ึน และมีความมุ�งม่ันในการทํางานร�วมกับมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( ภาคีภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการขยายผล ให�เกิดประโยชน(ต�อสังคมไทยในวงกว�างต�อไป” อธิบดีกรมป�าไม� กล�าว 

อธิบดีกรมป�าไม� กล�าวต�อไปว�า สําหรับความร�วมมือระหว�าง กรมป�าไม� และมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( ได�

ดําเนินมาแล�วรวม 3 ระยะ ได�แก� ระยะท่ี 1 ปr 2531 เพ่ือดูแลและฟvwนฟูพ้ืนท่ีป�าไม�กว�า 100,000 ไร� ณ โครงการพัฒนาดอย



ตุง อ.แม�ฟ:าหลวง จ.เชียงราย ระยะท่ี 2 ปr 2553 ต�อยอดในพ้ืนท่ีจังหวัดน�าน ดูแลฟvwนฟูพ้ืนท่ีป�าไม�กว�า 250,000 ไร� เพ่ือเปtน

ต�นแบบการฟvwนฟูอย�างยั่งยืน และระยะท่ี 3 ปr 2565 ภายใต�โครงการ “จัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” 

แบ�งออกเปtน 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม� พะเยา แม�ฮ�องสอน ประกอบด�วยป�าชุมชน 16 แห�ง เนื้อ

ท่ี 19,786 ไร� จํานวนคาร(บอนไดออกไซด(ท่ีลดได� 78,000 ตัน และระยะท่ี 2 พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม� กําแพงเพชร อุทัยธานี 

กระบ่ี ประกอบด�วยป�าชุมชน 30 แห�ง เนื้อท่ี 23,603 ไร� จํานวนคาร(บอนไดออกไซด(ท่ีลดได� 97,000 ตัน จากความร�วมมือ

ดังกล�าวได�สร�างประโยชน(ให�กับประชาชนกว�า 74,331 คน จากการดูแลและฟvwนฟูป�า รวมถึงการปลูกป�าเพ่ือประโยชน(จาก

คาร(บอนเครดิต เกิดประโยชน(ท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม เกิดรายได�ภาคครัวเรือน ลดรายจ�าย ลดปhญหา

หนี้สิน ชุมชนมีความเข�มแข็ง มีการรวมกลุ�มเพ่ือการอนุรักษ(ในรูปแบบป�าชุมชน และประชาชนมีส�วนร�วมในการดูแลป�าและ

ตัดสินใจเชิงนโยบาย ซ่ึงเปtนกลไกสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน ส�งผลให�พ้ืนท่ีป�าเพ่ิมข้ึน ไม�มีการบุกรุก

พ้ืนท่ีป�า แก�ปhญหาป�าเสื่อมโทรม และลดปhญหาไฟป�า 

กรมป�าไม� มีความมุ�งม่ัน และต้ังใจผลักดันการดําเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศไทย เพ่ือมุ�งสู�ประเทศท่ีมีความเปtนกลางทางคาร(บอน ภายในปr ค.ศ. 2050 และมีการปล�อยกpาซเรือนกระจกสุทธิเปtน

ศูนย( ภายในปr ค.ศ. 2065 ตามท่ีประเทศไทยได�ให�สัตยาบันไว� จึงริเริ่มดําเนินการร�วมกับทุกภาคส�วน ท้ังภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน เร�งฟvwนฟูพ้ืนท่ีป�าเสื่อมโทรม สร�างรายได�จากการปลูกป�าในรูปแบบ “คาร(บอนเครดิต” โดยกรมป�าไม� ได�

ประกาศ “ระเบียบกรมป�าไม� ว�าด�วยการแบ�งปhนคาร(บอนเครดิตจากการปลูก บํารุง อนุรักษ( และฟvwนฟูป�าในพ้ืนท่ีป�าไม�” 

เพ่ือให�ทุกภาคส�วน เข�ามามีส�วนร�วมในการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า ลดปhญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร�อมกันนี้ กรมป�าไม�ยัง

ได�เร�งเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ และร�วมกับชุมชนข้ึนทะเบียน T-VER ภาคป�าไม� ต้ังแต�ปr 2558 จนถึงปhจจุบัน 

จํานวน 40 แห�ง เนื้อท่ีประมาณ 45,000 ไร� สามารถลดกpาซคาร(บอนได�ประมาณ 18,000 ตันต�อปr 

“ขณะเดียวกัน กรมป�าไม�ได�วางแนวทางการดําเนินงานและพ้ืนท่ีป�าไม� เพ่ือเข�าร�วมโครงการท้ังในพ้ืนท่ีป�าชุมชนและพ้ืนท่ีไม�มี

สภาพป�าราว 0.71 ล�านไร� ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการได� ต�องเปtนไปตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง คือ แนวทางท่ี 1 พ้ืนท่ีป�าไม�ท่ี

ได�รับอนุมัติเข�าร�วมกิจกรรมกับกรมป�าไม�ในรูปแบบ CSR ตามมาตรา 19 แนวทางท่ี 2 การขออนุญาตใช�ประโยชน(พ้ืนท่ีป�าไม� 

ตามมาตรา 54 พ.ร.บ. ป�าไม� พ.ศ. 2484 มาตรา 13/1 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 20 พ.ร.บ. ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 

2507 และได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และแนวทางท่ี 3 พ้ืนท่ีป�าท่ีได�รับอนุญาตตามมาตรา 18 พ.ร.บ. ป�าชุมชน พ.ศ. 

2562 ท้ังนี้ สําหรับสัดส�วนการแบ�งปhนคาร(บอนเครดิต กรมป�าไม�ได�รับไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 โดยชุมชนและผู�ร�วมดําเนินการ

จะได�รับผลประโยชน(จากการดําเนินโครงการ ร�อยละ 90 สําหรับความร�วมมือระหว�างมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรม

ราชูปถัมภ( กับกรมป�าไม� จะช�วยทําให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตความเปtนอยู�ดีข้ึน” อธิบดีกรมป�าไม�กล�าว 

ด�านหม�อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กล�าวว�า ส�วนสําคัญท่ีมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ได�ดําเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�ากับกรมป�าไม�มาอย�าง

ต�อเนื่อง สิ่งสําคัญคือความร�วมมือร�วมใจ ระหว�างมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง กรมป�าไม� และชุมชนท่ีร�วมแรง ร�วมใจทํางาน เพราะ

สุดท�ายแล�วการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี ล�วนส�งผลต�อชีวิตความ

เปtนอยู�ของประชาชนในพ้ืนท่ี สร�างรายได� และพัฒนาคุณภาพชีวิตให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�อย�างยั่งยืน 

 



 

กรมป�าไม� จับมือ มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ประกาศเจตนารมณ(รักษาทรัพยากรธรรมชาติ 

มติชน วันท่ี 17 สิงหาคม 2566 https://www.matichon.co.th/news-monitor/news_4133566 

กรมป�าไม� เดินหน�ามุ�งจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน จับมือมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯประกาศแสดงเจตนารมณ(

เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พร�อมโชว(ผลงานท้ังเร�งปลูกป�า เร�งจัดต้ังป�าชุมชน จับมือภาคีทุกภาคส�วน ข้ึนทะเบียน T-VER 

แล�ว 40 แห�ง 45,000 ไร� ลดกpาซคาร(บอนได� 18,000 ตันต�อปr 

เม่ือวันท่ี 17 สิงหาคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (ทส.) กรมป�าไม� โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�า

ไม� กับมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( โดยหม�อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร มูลนิธิแม�ฟ:า

หลวง ในพระบรมราชูปถัมภ(ร�วมแสดงเจตนารมณ(เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเครือข�ายโครงการจัดการคาร(บอนเครดิต

ในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน มีผู�บริหารกรมป�าไม� ผู�บริหารมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ( ผู�บริหารกลุ�มบริษัทเอกชน

ท่ีมีส�วนร�วมในโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และภาคีเครือข�ายป�าชุมชนเข�าร�วม ณ ห�องออดิ

ทอเรียม ศูนย(ประชุม ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคารซีดับเบ้ิลยู ทาวเวอร( กรุงเทพฯ 

นายสุรชัย เปsดเผยว�า การประกาศแสดงเจตนารมณ(ครั้งนี้ เปtนอีกความร�วมมือในการทํางานท่ีต�อเนื่อง จากท่ีกรมป�าไม� 

มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ( และมูลนิธิปsดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ได�ร�วมลงนามบันทึกความ

เข�าใจว�าด�วยความร�วมมือในการอนุรักษ( ฟvwนฟู และพัฒนาป�าไม� เม่ือวันท่ี 3 มิ.ย. 2553 

“ต้ังแต�ปr 2531 กรมป�าไม� และมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ได�ร�วมกันดูแล และฟvwนฟูทรัพยากรป�าไม�ของประเทศกว�า 350,000 ไร� ใน

โครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริและจังหวัดน�าน สร�างต�นแบบของการฟvwนฟูป�า และคนอยู�

ร�วมกับป�าอย�างยั่งยืน ประกอบกับกรมป�าไม�เล็งเห็นถึงความสําคัญของป�าชุมชน พ.ร.บ.ป�าชุมชน พ.ศ.2562 ซ่ึงเปtนกลไก

สําคัญท่ีให�สิทธิ์ชุมชนได�ทํางานร�วมกับกรมป�าไม�ในการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถใช�ประโยชน(ต�างๆ ควบคู�ไป

กับการรักษาป�า โดย “โครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” จะสร�างกลไกท่ีให�สิทธิประโยชน(กับ

ชาวบ�านในการดูแลป�าชุมชน เพ่ิมประสิทธิภาพในการป:องกัน อนุรักษ(ป�า และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพซ่ึงกรมป�าไม�

มีความต้ังใจอยากให�เกิดการทํางานร�วมกันมากข้ึน และมีความมุ�งม่ันในการทํางานร�วมกับมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ภาคี

ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการขยายผล ให�เกิดประโยชน(ต�อสังคมไทยในวงกว�างต�อไป” อธิบดีกรมป�าไม� กล�าว 

อธิบดีกรมป�าไม� กล�าวต�อไปว�า สําหรับความร�วมมือระหว�าง กรมป�าไม� และ มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ได�ดําเนินมาแล�วรวม 3 

ระยะ ได�แก� ระยะท่ี 1 ปr 2531 เพ่ือดูแลและฟvwนฟูพ้ืนท่ีป�าไม�กว�า 100,000 ไร� ณ โครงการพัฒนาดอยตุง อ. แม�ฟ:าหลวง จ. 



เชียงราย ระยะท่ี 2 ปr 2553 ต�อยอดในพ้ืนท่ีจังหวัดน�าน ดูแลฟvwนฟูพ้ืนท่ีป�าไม�กว�า 250,000 ไร� เพ่ือเปtนต�นแบบการฟvwนฟู

อย�างยั่งยืน และระยะท่ี 3 ปr 2565 ภายใต�โครงการ “จัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” แบ�งออกเปtน 2 

ระยะ โดยระยะท่ี 1 พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม� พะเยา แม�ฮ�องสอน ประกอบด�วยป�าชุมชน 16 แห�ง เนื้อท่ี 19,786 ไร�

จํานวนคาร(บอนไดออกไซด(ท่ีลดได� 78,000 ตัน และระยะท่ี 2 พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม� กําแพงเพชร อุทัยธานี กระบ่ี 

ประกอบด�วยป�าชุมชน 30 แห�ง เนื้อท่ี 23,603 ไร� จํานวนคาร(บอนไดออกไซด(ท่ีลดได� 97,000 ตัน จากความร�วมมือดังกล�าว

ได�สร�างประโยชน(ให�กับประชาชนกว�า 74,331 คน จากการดูแลและฟvwนฟูป�า 

รวมถึงการปลูกป�าเพ่ือประโยชน(จากคาร(บอนเครดิต เกิดประโยชน(ท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม เกิดรายได�

ภาคครัวเรือน ลดรายจ�าย ลดปhญหาหนี้สิน ชุมชนมีความเข�มแข็ง มีการรวมกลุ�มเพ่ือการอนุรักษ(ในรูปแบบป�าชุมชน และ

ประชาชนมีส�วนร�วมในการดูแลป�าและตัดสินใจเชิงนโยบาย ซ่ึงเปtนกลไกสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน 

ส�งผลให�พ้ืนท่ีป�าเพ่ิมข้ึน ไม�มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป�า แก�ปhญหาป�าเสื่อมโทรม และลดปhญหาไฟป�า กรมป�าไม� มีความมุ�งม่ัน และ

ต้ังใจผลักดันการดําเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของประเทศไทย เพ่ือมุ�งสู�ประเทศท่ีมี

ความเปtนกลางทางคาร(บอน ภายในปr ค.ศ. 2050 และมีการปล�อยกpาซเรือนกระจกสุทธิเปtนศูนย( ภายในปr ค.ศ. 2065 ตามท่ี

ประเทศไทยได�ให�สัตยาบันไว� จึงริเริ่มดําเนินการร�วมกับทุกภาคส�วน ท้ังภาคเอกชน และภาคประชาชน เร�งฟvwนฟูพ้ืนท่ีป�า

เสื่อมโทรม สร�างรายได�จากการปลูกป�าในรูปแบบ “คาร(บอนเครดิต” โดยกรมป�าไม� ได�ประกาศ “ระเบียบกรมป�าไม� ว�าด�วย

การแบ�งปhนคาร(บอนเครดิตจากการปลูก บํารุง อนุรักษ( และฟvwนฟูป�าในพ้ืนท่ีป�าไม�” เพ่ือให�ทุกภาคส�วน เข�ามามีส�วนร�วมใน

การเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า ลดปhญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร�อมกันนี้ กรมป�าไม�ยังได�เร�งเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าหลายพ้ืนท่ีท่ัว

ประเทศและร�วมกับชุมชนข้ึนทะเบียน T-VER ภาคป�าไม� ต้ังแต�ปr 2558 จนถึงปhจจุบัน จํานวน 40 แห�ง เนื้อท่ีประมาณ 

45,000 ไร� สามารถลดกpาซคาร(บอนได�ประมาณ 18,000 ตันต�อปr 

“ขณะเดียวกัน กรมป�าไม�ได�วางแนวทางการดําเนินงานและพ้ืนท่ีป�าไม� เพ่ือเข�าร�วมโครงการท้ังในพ้ืนท่ีป�าชุมชนและพ้ืนท่ีไม�มี

สภาพป�าราว 0.71 ล�านไร� ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการได� ต�องเปtนไปตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง คือ แนวทางท่ี 1 พ้ืนท่ีป�าไม�ท่ี

ได�รับอนุมัติเข�าร�วมกิจกรรมกับกรมป�าไม�ในรูปแบบ CSR ตามมาตรา 19 แนวทางท่ี 2 การขออนุญาตใช�ประโยชน(พ้ืนท่ีป�าไม� 

ตามมาตรา 54 พ.ร.บ. ป�าไม� พ.ศ. 2484 มาตรา 13/1 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 20 พ.ร.บ. ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 

2507 และได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และแนวทางท่ี 3 พ้ืนท่ีป�าท่ีได�รับอนุญาตตามมาตรา 18พ.ร.บ. ป�าชุมชน พ.ศ. 

2562 ท้ังนี้ สําหรับสัดส�วนการแบ�งปhนคาร(บอนเครดิต กรมป�าไม�ได�รับไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 โดยชุมชนและผู�ร�วมดําเนินการ

จะได�รับผลประโยชน(จากการดําเนินโครงการ ร�อยละ 90 สําหรับความร�วมมือระหว�างมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ กับกรมป�าไม� จะ

ช�วยทําให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตความเปtนอยู�ดีข้ึน” อธิบดีกรมป�าไม�กล�าว 

ด�านหม�อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กล�าวว�า ส�วนสําคัญท่ีมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ได�ดําเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�ากับกรมป�าไม�มาอย�าง

ต�อเนื่อง สิ่งสําคัญคือความร�วมมือร�วมใจ ระหว�างมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง กรมป�าไม�และชุมชนท่ีร�วมแรง ร�วมใจทํางาน เพราะ

สุดท�ายแล�วการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี ล�วนส�งผลต�อชีวิตความ

เปtนอยู�ของประชาชนในพ้ืนท่ี สร�างรายได� และพัฒนาคุณภาพชีวิตให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�อย�างยั่งยืน 



 

กรมป�าไม�จับมือมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ แสดงเจตนารมณ(รักษาทรัพยากรธรรมชาติ สานพลังสร�างเครือข�ายโครงการจัดการ

คาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ผู�จัดการออนไลน( 17 ส.ค. 2566 https://mgronline.com/politics/detail/9660000074128 

กรมป�าไม�เดินหน�า มุ�งจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน จับมือมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ประกาศแสดง

เจตนารมณ(เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ พร�อมโชว(ผลงานท้ังเร�งปลูกป�า เร�งจัดต้ังป�าชุมชน จับมือภาคีทุกภาคส�วน ข้ึน

ทะเบียน T-VER แล�ว 40 แห�ง 45,000 ไร� ลดกpาซคาร(บอนได� 18,000 ตันต�อปr 

วันนี้ (17 ส.ค.) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมป�าไม� โดยนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กับมูลนิธิ

แม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( โดยหม�อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร มูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระ

บรมราชูปถัมภ( ร�วมแสดงเจตนารมณ(เพ่ือรักษาทรัพยากรธรรมชาติ โดยเครือข�ายโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน ซ่ึงมีผู�บริหารกรมป�าไม� ผู�บริหารมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( ผู�บริหารกลุ�มบริษัทเอกชนท่ีมี

ส�วนร�วมในโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน และภาคีเครือข�ายป�าชุมชนเข�าร�วม ณ ห�องออดิ

ทอเรียม ศูนย(ประชุม ซี อาเซียน ชั้น 10 อาคารซีดับเบ้ิลยูทาวเวอร( กรุงเทพฯ 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� เปsดเผยว�า การประกาศแสดงเจตนารมณ(ครั้งนี้ เปtนอีกความร�วมมือในการทํางานท่ี

ต�อเนื่อง จากท่ีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมป�าไม� มูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( และมูลนิธิ

ปsดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดําริ ได�ร�วมลงนามบันทึกความเข�าใจว�าด�วยความร�วมมือในการอนุรักษ( ฟvwนฟู และ

พัฒนาป�าไม� เม่ือวันท่ี 3 มิถุนายน พ.ศ. 2553 

“ต้ังแต�ปr 2531 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมป�าไม� และมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( ได�

ร�วมกันดูแล และฟvwนฟูทรัพยากรป�าไม�ของประเทศกว�า 350,000 ไร� ในโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ีทรงงาน) อัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ และจังหวัดน�าน สร�างต�นแบบของการฟvwนฟูป�า และคนอยู�ร�วมกับป�าอย�างยั่งยืน ประกอบกับกรมป�า

ไม�เล็งเห็นถึงความสําคัญของป�าชุมชน พ.ร.บ.ป�าชุมชน พ.ศ. 2562 ซ่ึงเปtนกลไกสําคัญท่ีให�สิทธิ์ชุมชนได�ทํางานร�วมกับกรมป�า

ไม�ในการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติ และสามารถใช�ประโยชน(ต�าง ๆ ควบคู�ไปกับการรักษาป�า โดย “โครงการจัดการ

คาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน” จะสร�างกลไกท่ีให�สิทธิประโยชน(กับชาวบ�านในการดูแลป�าชุมชน เพ่ิม

ประสิทธิภาพในการป:องกัน อนุรักษ(ป�า และเพ่ิมความหลากหลายทางชีวภาพ ซ่ึงกรมป�าไม�มีความต้ังใจอยากให�เกิดการ

ทํางานร�วมกันมากข้ึน และมีความมุ�งม่ันในการทํางานร�วมกับมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( ภาคีภาคเอกชน และ

ภาคประชาชนในการขยายผล ให�เกิดประโยชน(ต�อสังคมไทยในวงกว�างต�อไป” อธิบดีกรมป�าไม� กล�าว 

อธิบดีกรมป�าไม� กล�าวต�อไปว�า สําหรับความร�วมมือระหว�าง กรมป�าไม� และ มูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( ได�

ดําเนินมาแล�วรวม 3 ระยะ ได�แก� ระยะท่ี 1 ปr 2531 เพ่ือดูแลและฟvwนฟูพ้ืนท่ีป�าไม�กว�า 100,000 ไร� ณ โครงการพัฒนาดอย



ตุง อ. แม�ฟ:าหลวง จ. เชียงราย ระยะท่ี 2 ปr 2553 ต�อยอดในพ้ืนท่ีจังหวัดน�าน ดูแลฟvwนฟูพ้ืนท่ีป�าไม�กว�า 250,000 ไร� เพ่ือ

เปtนต�นแบบการฟvwนฟูอย�างยั่งยืน และระยะท่ี 3 ปr 2565 ภายใต�โครงการ “จัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ี

ยั่งยืน” แบ�งออกเปtน 2 ระยะ โดยระยะท่ี 1 พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงราย เชียงใหม� พะเยา แม�ฮ�องสอน ประกอบด�วยป�าชุมชน 16 

แห�ง เนื้อท่ี 19,786 ไร� จํานวนคาร(บอนไดออกไซด(ท่ีลดได� 78,000 ตัน และระยะท่ี 2 พ้ืนท่ีจังหวัดเชียงใหม� กําแพงเพชร 

อุทัยธานี กระบ่ี ประกอบด�วยป�าชุมชน 30 แห�ง เนื้อท่ี 23,603 ไร� จํานวนคาร(บอนไดออกไซด(ท่ีลดได� 97,000 ตัน จากความ

ร�วมมือดังกล�าวได�สร�างประโยชน(ให�กับประชาชนกว�า 74,331 คน จากการดูแลและฟvwนฟูป�า รวมถึงการปลูกป�าเพ่ือประโยชน(

จากคาร(บอนเครดิต เกิดประโยชน(ท้ังทางด�านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม เกิดรายได�ภาคครัวเรือน ลดรายจ�าย ลด

ปhญหาหนี้สิน ชุมชนมีความเข�มแข็ง มีการรวมกลุ�มเพ่ือการอนุรักษ(ในรูปแบบป�าชุมชน และประชาชนมีส�วนร�วมในการดูแล

ป�าและตัดสินใจเชิงนโยบาย ซ่ึงเปtนกลไกสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน ส�งผลให�พ้ืนท่ีป�าเพ่ิมข้ึน ไม�มีการ

บุกรุกพ้ืนท่ีป�า แก�ปhญหาป�าเสื่อมโทรม และลดปhญหาไฟป�า 

กรมป�าไม� มีความมุ�งม่ัน และต้ังใจผลักดันการดําเนินงานตามนโยบาย และแนวทางการรักษาทรัพยากรธรรมชาติของ

ประเทศไทย เพ่ือมุ�งสู�ประเทศท่ีมีความเปtนกลางทางคาร(บอน ภายในปr ค.ศ. 2050 และมีการปล�อยกpาซเรือนกระจกสุทธิเปtน

ศูนย( ภายในปr ค.ศ. 2065 ตามท่ีประเทศไทยได�ให�สัตยาบันไว� จึงริเริ่มดําเนินการร�วมกับทุกภาคส�วน ท้ังภาคเอกชน และ

ภาคประชาชน เร�งฟvwนฟูพ้ืนท่ีป�าเสื่อมโทรม สร�างรายได�จากการปลูกป�าในรูปแบบ “คาร(บอนเครดิต” โดยกรมป�าไม� ได�

ประกาศ “ระเบียบกรมป�าไม� ว�าด�วยการแบ�งปhนคาร(บอนเครดิตจากการปลูก บํารุง อนุรักษ( และฟvwนฟูป�าในพ้ืนท่ีป�าไม�” 

เพ่ือให�ทุกภาคส�วน เข�ามามีส�วนร�วมในการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า ลดปhญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร�อมกันนี้ กรมป�าไม�ยัง

ได�เร�งเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าหลายพ้ืนท่ีท่ัวประเทศและร�วมกับชุมชนข้ึนทะเบียน T-VER ภาคป�าไม� ต้ังแต�ปr 2558 จนถึงปhจจุบัน 

จํานวน 40 แห�ง เนื้อท่ีประมาณ 45,000 ไร� สามารถลดกpาซคาร(บอนได�ประมาณ 18,000 ตันต�อปr 

“ขณะเดียวกัน กรมป�าไม�ได�วางแนวทางการดําเนินงานและพ้ืนท่ีป�าไม� เพ่ือเข�าร�วมโครงการท้ังในพ้ืนท่ีป�าชุมชนและพ้ืนท่ีไม�มี

สภาพป�าราว 0.71 ล�านไร� ซ่ึงพ้ืนท่ีท่ีจะดําเนินการได� ต�องเปtนไปตามแนวทางใดแนวทางหนึ่ง คือ แนวทางท่ี 1 พ้ืนท่ีป�าไม�ท่ี

ได�รับอนุมัติเข�าร�วมกิจกรรมกับกรมป�าไม�ในรูปแบบ CSR ตามมาตรา 19 แนวทางท่ี 2 การขออนุญาตใช�ประโยชน(พ้ืนท่ีป�าไม� 

ตามมาตรา 54 พ.ร.บ. ป�าไม� พ.ศ. 2484 มาตรา 13/1 ประกอบมาตรา 16 และมาตรา 20 พ.ร.บ. ป�าสงวนแห�งชาติ พ.ศ. 

2507 และได�รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี และแนวทางท่ี 3 พ้ืนท่ีป�าท่ีได�รับอนุญาตตามมาตรา 18 พ.ร.บ. ป�าชุมชน พ.ศ. 

2562 ท้ังนี้ สําหรับสัดส�วนการแบ�งปhนคาร(บอนเครดิต กรมป�าไม�ได�รับไม�น�อยกว�าร�อยละ 10 โดยชุมชนและผู�ร�วมดําเนินการ

จะได�รับผลประโยชน(จากการดําเนินโครงการ ร�อยละ 90 สําหรับความร�วมมือระหว�างมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรม

ราชูปถัมภ( กับกรมป�าไม� จะช�วยทําให�ประชาชนในพ้ืนท่ีมีคุณภาพชีวิตความเปtนอยู�ดีข้ึน” อธิบดีกรมป�าไม�กล�าว 

ด�านหม�อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล กล�าวว�า ส�วนสําคัญท่ีมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ได�ดําเนินการเพ่ิมพ้ืนท่ีป�ากับกรมป�าไม�มาอย�าง

ต�อเนื่อง สิ่งสําคัญคือความร�วมมือร�วมใจ ระหว�างมูลนิธิแม�ฟ:าหลวง กรมป�าไม� และชุมชนท่ีร�วมแรง ร�วมใจทํางาน เพราะ

สุดท�ายแล�วการรักษาทรัพยากรธรรมชาติ การเพ่ิมพ้ืนท่ีป�า ความหลากหลายทางชีวภาพในพ้ืนท่ี ล�วนส�งผลต�อชีวิตความ

เปtนอยู�ของประชาชนในพ้ืนท่ี สร�างรายได� และพัฒนาคุณภาพชีวิตให�ประชาชนในพ้ืนท่ีได�อย�างยั่งยืน 

 



 

‘แม�ฟ:าหลวง’ ข้ึนทะเบียนคาร(บอนเครดิต 1.5 แสนไร� สร�างรายได�ชุมชน 500 ล�าน 

กรุงเทพธุรกิจ 17 ส.ค. 2566 https://www.bangkokbiznews.com/environment/1084030 

มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ จับมือภาครัฐ ชุมชน และ 14 เอกชนชั้นนํา ร�วมมือขยายผลโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน “ดิศปนัดดา” เผยปr 67 เพ่ิมพ้ืนท่ีข้ึนทะเบียนคาร(บอนเครดิตจาก 1 แสนไร� เปtน 1.5 แสนไร� ใน 9 จังหวัด ปr 

เพ่ิมรายได�ให�ชุมชน 500 ล�าน ต้ังเป:า 1 ล�านตัน 

หม�อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร มูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( เปsดเผยว�ามูลนิธิแม�ฟ:า

หลวงฯ มุ�งม่ันท่ีจะสืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป�า ปลูกคน” ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มูลนิธิแม�ฟ:าหลวง 

ในพระบรมราชูปถัมภ(  ท่ีได�เริ่มข้ึนครั้งแรงในพ้ืนท่ีดอยตุง จ.เชียงรายจนประสบผลสําเร็จ และขยายผลการปลูกป�า และให�ผ�า

อยู�กับคนเพ่ือดูแลป�า โดยพัฒนาให�คนมีความรูและรายได�ท่ีเพียงพออย�างยั่งยืน ซ่ึงพิสูจน(ความสําเร็จมาแล�วเกือบสี่สิบปr จึง

นําประสบการณ(มาขยายผลเพ่ือร�วมส�งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนในป�า พร�อมกับร�วมแก�ปhญหาสภาพแวดล�อมของไทยและ

ของโลกด�วย 

มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ได�รับความสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ภาคเอกชน และชุมชนในการ

จัดการคาร(บอนเครดิตในป�ามาต้ังแต�ปr 2563 โดยงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนนําไปใช�ในการพัฒนาระบบประเมิน

คาร(บอนเครดิต และจัดต้ังกองทุนสองประเภท คือ กองทุนดูแลป�า และกองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืนเพ่ือเปtน

รายได�แก�ชุมชน 

โดยตลอดเวลาการดําเนินงานช�วงพัฒนาระบบ (2563-2565) มีพ้ืนท่ีปฏิบัติการใน 52 ป�าชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 51,354 ไร�

ใน 7 จังหวัด และมีชุมชนเข�าร�วม 12,361 ครัวเรือน จนปhจจุบันเกิดความชํานาญจนนํามาสู�การขยายพ้ืนท่ีอย�างจริงจัง 

‘แม�ฟ:าหลวง’ ข้ึนทะเบียนคาร(บอนเครดิต 1.5 แสนไร� สร�างรายได�ชุมชน 500 ล�าน 

สําหรับงานของปr 2566 นี้ โครงการฯ ได�รับความสนับสนุนจากประชาชนใน 77 ป�าชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 143,496 ไร� ใน

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม� อํานาจเจริญ และยโสธร โดยจะเปtนพ้ืนท่ีข้ึนทะเบียนคาร(บอนเครดิตได�ประมาณ 100,000 ไร� มี

ผู�เข�าร�วม 12,721 ครัวเรือน โดยมีภาคเอกชนชั้นนํามาร�วมสนับสนุนการพัฒนา 14 ราย 

การขยายงานในครั้งนี้เม่ือรวมกับระยะพัฒนาระบบ ทําให�โครงการฯ มีความร�วมมือในป�าชุมชนรวม 129 แห�งใน 9 จังหวัด

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 194,850 ไร� สามารถป:อนคาร(บอนได� 500,000 ตันคาร(บอนไดออกไซด(เทียบเท�า และสร�างประโยชน(แก�



ชุมชนในป�า 25,082 ครัวเรือน ซ่ึงการดําเนินงานในแต�ละป�าชุมชนครอบคลุมระยะเวลา 10 ปr คาดว�าจะทําให�เกิดประโยชน(

ทางตรงด�านรายได�ชุมชนรวมเพ่ิมข้ึนประมาณ 500-630 ล�านบาท 

“โครงการนี้นับเปtนนวัตกรรมท่ีมูลนิธิฯ และภาคีมีความภาคภูมิใจ เพราะเราสามารถสร�างประโยชน(ได�ทุกมิติ ชุมชนท่ีดูแลป�า

มีชีวิตท่ีดีข้ึน ช�วยผลิตคาร(บอนเครดิตมาช�วยให�ประเทศไทยบรรลุข�อตกลงลดโลกร�อน และมีป�าสมบูรณ(ข้ึน เฉพาะในช�วงฤดู

ไฟป�าท่ีผ�านมา เราพบว�าพ้ืนท่ีโครงการมีไฟป�าลดลงประมาณ 6,500 ไร� คิดเปtนมูลค�าทางเศรษฐกิจถึง 191 ล�านบาท ซ่ึงเกิด

จากชุมชนในโครงการให�การดูแลป�าอย�างจริงจัง” 

ท้ังนี้ในปr 2567 โครงการฯ มีเป:าหมายจะขยายงานครอบคลุมพ้ืนท่ีข้ึนทะเบียนคาร(บอนเครดิตอีก 150,000 ไร� เพ่ือนําไปสู�

เป:าหมายผลิตคาร(บอนเครดิต 1 ล�านตันภายในปr 2570 

นายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวว�า กรมป�าไม�ได�ร�วมดําเนินโครงการ

กับมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ต้ังแต� ปr 2531 ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน�าน ครอบคลุมพ้ืนท่ีกว�า 350,000 ไร� และต้ังแต�ปr 

2558 จนถึงปhจจุบัน กรมป�าไม�ร�วมกับชุมชนดําเนินการข้ึนทะเบียน T-VER ภาคป�าไม� จํานวน 40 แห�ง เนื้อท่ีประมาณ 

45,000 ไร� สามารถลดกpาซคาร(บอนได�ประมาณ 18,000 ตันต�อปr 

จึงเปtนท่ีมาของพระราชบัญญัติป�าชุมชน 2562 ท่ีเปsดให�ชุมชนทํางานร�วมกับกรมป�าไม�ในการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติ 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมป�าไม� และมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ จึงร�วมกันทําบันทึกข�อตกลงความร�วมมือใน 

"โครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน" ต้ังแต�เดือนสิงหาคม 2565 และร�วมมือขยายงานมาอย�าง

ต�อเนื่อง 

โครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ข้ึนทะเบียนเปtนโครงการลดกpาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตาม

มาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ภาคป�าไม� ขององค(การบริหารจัดการ

กpาซเรือนกระจก (องค(การมหาชน) (อบก.)  จากแนวคิดว�าคาร(บอนเครดิตเปtนกลไกท่ีจะกระตุ�นให�ชุมชนดูแลป�าและดูแล

ตัวเองได�ดีข้ึน ส�งผลให�ลดการสูญเสียพ้ืนท่ีป�า ลดอัตราการเกิดไฟป�าและลดปhญหาฝุ�นควัน pm 2.5 ซ่ึงเม่ือชุมชนมีความ

เปtนอยู�ท่ีดีก็จะบรรเทาปhญหาการว�างงาน หนี้ครัวเรือนและในขณะเดียวกันก็สามารถช�วยภาคเอกชนในการชดเชยการปล�อย

กpาซเรือนกระจกจากการดําเนินธุรกิจได�ด�วย 

‘แม�ฟ:าหลวง’ ข้ึนทะเบียนคาร(บอนเครดิต 1.5 แสนไร� สร�างรายได�ชุมชน 500 ล�าน 

สําหรับองค(กรภาคเอกชนท่ีเห็นถึงความสําคัญและเข�าร�วมในโครงการแบ�งเปtน 2 ระยะได�แก� 

1.ระยะพัฒนาระบบ 2563 – 2565 ได�แก� 

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) 

- สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย(และตลาดหลักทรัพย( 

- ธนาคารไทยพาณิชย( จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท คิวทีซี เอนเนอร(ยี่ จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ทีเอ็มที สตีล จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส( จํากัด (มหาชน) 



- บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ไพร�ซวอเตอร(เฮาส( คูเปอร(ส เอบีเอเอส จํากัด 

- บริษัท บางจาก คอร(ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ราช กรุpป จํากัด (มหาชน) 

ส�วนระยะขยายผลหลังปr 2566 ได�แก� 

- บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปsโตรเลียม จํากัด (มหาชน)   

 - บริษัท ไออาร(พีซี จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ราช กรุpป จํากัด (มหาชน)              

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน)           

- บริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค�าปลีก จํากัด (มหาชน)   

- บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) 

- ธนาคารออมสิน 

- บริษัท บางจาก คอร(ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) 

- บริษัท ยูนิชาร(ม (ประเทศไทย) จํากัด            

 - ธนาคารไทยพาณิชย( จํากัด (มหาชน)           

- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน)                      

- บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน)           

- บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯจับมือภาคีขยายผลจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าอย�างยั่งยืน 

บ�านเมือง วันพฤหัสบดี ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/gallery/341494 

มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯจับมือภาครัฐ ชุมชน และ 14 เอกชนชั้นนําร�วมมือขยายผล “โครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือ

การพัฒนาท่ียั่งยืน” ใน 77 ป�าชุมชน ต้ังเป:าหมายเพ่ิมรายได�ให�ชุมชน 500 ล�านบาท กักเก็บคาร(บอน 500,000 ตันเทียบเท�า

ภายใน 10 ปr หวังสร�างป�าท่ีสมบูรณ(ควบคู�สร�างรายได�อย�างยั่งยืนให�ชุมชน 

เม่ือวันท่ี 17 ส.ค.2566  มูลนธิิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( กรมป�าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 

พร�อมด�วย องค(กรเอกชนชั้นนํา 14 องค(กร และผู�แทนป�าชุมชน ร�วมจัดกิจกรรมแสดงเจตนารมณ(เพ่ือรักษา

ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเครือข�ายโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ณ ศูนย(การประชุม ซี อาเซียน 

อาคารซีดับเบิลยู ทาวเวอร( ถนนรัชดา 

หม�อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร มูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( กล�าวว�ามูลนิธิแม�ฟ:าหลวง

ฯ สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป�า ปลูกคน” มาเกือบสี่สิบปr จึงนําประสบการณ(มาขยายผลเพ่ือร�วมส�งเสริมคุณภาพชีวิต

ของชุมชนในป�า พร�อมกับร�วมแก�ปhญหาสภาพแวดล�อมของไทยและของโลกไปในคราวเดียวกัน ซ่ึงมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯได�รับ

ความสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ภาคเอกชน และชุมชนในการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�า

มาต้ังแต�ปr 2563 โดยงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนนําไปใช�ในการพัฒนาระบบประเมินคาร(บอนเครดิต และจัดต้ัง

กองทุนสองประเภท คือ กองทุนดูแลป�าและกองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืนเพ่ือเปtนรายได�แก�ชุมชน ท้ังนี้การ

ดําเนินงานช�วงพัฒนาระบบ (2563-2565) มีพ้ืนท่ีปฏิบัติการใน 52 ป�าชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 51,354 ไร�ใน 7 จังหวัด และมี

ชุมชนเข�าร�วม 12,361 ครัวเรือน จนปhจจุบันเกิดความชํานาญจนนํามาสู�การขยายพ้ืนท่ีอย�างจริงจัง 

สําหรับงานของปr 2566 นี้ โครงการฯได�รับความสนับสนุนจากประชาชนใน 77ป�าชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 143,496ไร� ใน

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม� อํานาจเจริญ และยโสธร โดยจะเปtนพ้ืนท่ีข้ึนทะเบียนคาร(บอนเครดิตได�ประมาณ 100,000 ไร� มี

ผู�เข�าร�วม 12,721ครัวเรือน โดยมีภาคเอกชนชั้นนํามาร�วมสนับสนุนการพัฒนา 14 ราย อย�างไรก็ตามการขยายงานในครั้งนี้

เม่ือรวมกับระยะพัฒนาระบบ ทําให�โครงการฯ มีความร�วมมือในป�าชุมชนรวม 129 แห�งใน 9 จังหวัดครอบคลุมพ้ืนท่ี 

194,850 ไร� ป:อนคาร(บอนได� 500,000 ตันคาร(บอนไดออกไซด(เทียบเท�า และสร�างประโยชน(แก�ชุมชนในป�า 25,082 

ครัวเรือน การดําเนินงานในแต�ละป�าชุมชนครอบคลุมระยะเวลาสิบปr และคาดว�าจะทําให�เกิดประโยชน(ทางตรงด�านรายได�



ชุมชนรวมเพ่ิมข้ึนประมาณ 500-630 ล�านบาท และในปr 2567 โครงการฯมีเป:าหมายจะขยายงานครอบคลุมพ้ืนท่ีอีก 

150,000 ไร� เพ่ือนําไปสู�เป:าหมายผลิตคาร(บอนเครดิต 1 ล�านตันภายในปr 2570 

“โครงการนี้นับเปtนนวัตกรรมท่ีมูลนิธิฯและภาคีมีความภาคภูมิใจ เพราะเราสามารถสร�างประโยชน(ได�ทุกมิติ ชุมชนท่ีดูแลป�า

มีชีวิตท่ีดีข้ึน ช�วยผลิตคาร(บอนเครดิตมาช�วยให�ประเทศไทยบรรลุข�อตกลงลดโลกร�อน และมีป�าสมบูรณ(ข้ึน เฉพาะในช�วงฤดู

ไฟป�าท่ีผ�านมา เราพบว�าพ้ืนท่ีโครงการมีไฟป�าลดลงประมาณ 6,500 ไร� คิดเปtนมูลค�าทางเศรษฐกิจถึง 191 ล�านบาท ซ่ึงเกิด

จากชุมชนในโครงการให�การดูแลป�าอย�างจริงจัง”หม�อมหลวงดิศปนัดดากล�าว 

ด�านนายสุรชัย อจลบุญ อธิบดีกรมป�าไม� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กล�าวว�ากรมป�าไม�ได�ร�วมดําเนิน

โครงการกับมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ต้ังแต� ปr 2531 ในจังหวัดเชียงราย และจังหวัดน�านครอบคลุมพ้ืนท่ีกว�า 350,000 ไร� และ

ต้ังแต�ปr 2558 จนถึงปhจจุบันกรมป�าไม�ร�วมกับชุมชนดําเนินการข้ึนทะเบียน T-VER ภาคป�าไม� จํานวน 40 แห�ง เนื้อท่ี

ประมาณ 45,000 ไร� สามารถลดกpาซคาร(บอนได�ประมาณ 18,000 ตันต�อปr จึงเปtนท่ีมาของพระราชบัญญัติป�าชุมชน2562 ท่ี

เปsดให�ชุมชนทํางานร�วมกับกรมป�าไม�ในการอนุรักษ(ทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรม

ป�าไม� และมูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ จึงร�วมกันทําบันทึกข�อตกลงความร�วมมือใน "โครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน" ต้ังแต�เดือนสิงหาคม 2565 และร�วมมือขยายงานมาอย�างต�อเนื่อง 

ท้ังนี้โครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ข้ึนทะเบียนเปtนโครงการลดกpาซเรือนกระจกภาคสมัครใจ

ตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) ภาคป�าไม� ขององค(การบริหาร

จัดการกpาซเรือนกระจก (องค(การมหาชน) (อบก.)  จากแนวคิดว�าคาร(บอนเครดิตเปtนกลไกท่ีจะกระตุ�นให�ชุมชนดูแลป�าและ

ดูแลตัวเองได�ดีข้ึน ส�งผลให�ลดการสูญเสียพ้ืนท่ีป�า ลดอัตราการเกิดไฟป�าและลดปhญหาฝุ�นควัน pm2.5ซ่ึงเม่ือชุมชนมีความ

เปtนอยู�ท่ีดีก็จะบรรเทาปhญหาการว�างงาน หนี้ครัวเรือนและในขณะเดียวกันก็สามารถช�วยภาคเอกชนในการชดเชยการปล�อย

กpาซเรือนกระจกจากการดําเนินธุรกิจได�ด�วย 

องค(กรภาคเอกชนท่ีเห็นถึงความสําคัญและเข�าร�วมในโครงการช�วงปr 2563 – 2565 ช�วงระยะพัฒนาระบบประกอบด�วย 

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย(และตลาดหลักทรัพย( ธนาคารไทยพาณิชย( 

จํากัด (มหาชน) บริษัท คิวทีซี เอนเนอร(ยี่ จํากัด (มหาชน) บริษัท ทีเอ็มที สตีล จํากัด (มหาชน) บริษัท อินทัช โฮลด้ิงส( จํากัด 

(มหาชน) บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จํากัด (มหาชน) บริษัท ไพร�ซวอเตอร(เฮาส( คูเปอร(ส เอบีเอเอส จํากัด บริษัท บางจาก คอร(

ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)  บริษัท ราช กรุpป จํากัด (มหาชน) 

และใน 2566 ระยะขยายผล บริษัท ปตท.สํารวจและผลิตปsโตรเลียม จํากัด (มหาชน) บริษัท ไออาร(พีซี จํากัด (มหาชน) 

บริษัท ราช กรุpป จํากัด (มหาชน) บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จํากัด (มหาชน) บริษัท ปตท. นํ้ามัน และการค�าปลีก จํากัด 

(มหาชน) บริษัท พีทีทีโกลบอล เคมิคอล จํากัด (มหาชน) บริษัท บริการเชื้อเพลิงการบินกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ธนาคาร

ออมสิน บริษัท บางจาก คอร(ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) บริษัท ยูนิชาร(ม (ประเทศไทย) จํากัด ธนาคารไทยพาณิชย( จํากัด 

(มหาชน) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) บริษัท พฤกษา โฮลด้ิง จํากัด (มหาชน) บริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด 



 

แม�ฟ:าหลวง รวม 126 ป�าชุมชนขาย "คาร(บอนเครดิต" เงินถึงมือ 630 ล�าน 

ฐานเศรษฐกิจ 17 สิงหาคม 2566 https://www.thansettakij.com/sustainable/zero-carbon/573660 

มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ รวม 126 ป�าชุมชน ใน 9 จังหวัด รวม 194,850 ไร� ป:อนคาร(บอนได� 500,000 ตันคาร(บอนไดออกไซด(

เทียบเท�า ช�วย 25,082 ครัวเรือน มีรายได�ขาย "คาร(บอนเครดิต" กว�า 630 ล�าน พร�อมดึงเอกชนร�วมมือ 

“คาร(บอนเครดิต” กลายเปtนเมกะเทรนด(สําคัญท่ีท่ัวโลกต�างหันมาให�ความสนใจ เพ่ือลดการปล�อยกpาซเรือนกระจกสู�ชั้น

บรรยากาศ รวมถึงการมีส�วนร�วมชดเชยคาร(บอน (Carbon Offset) เพ่ือดูดซับกpาซคาร(บอนไดออกไซด(ท่ีแต�ละองค(กรปล�อย

ออกมาสู�ชั้นบรรยากาศ 

โดยมีป�าไม�เปtนแหล�งกักเก็บคาร(บอนตามธรรมชาติท่ีสําคัญ มีคุณประโยชน(ท้ังทางตรงและทางอ�อมต�อสิ่งมีชีวิต เปtนแหล�งต�น

น้ํา รวมท้ังเปtนท่ีอยู�อาศัย และแหล�งอาหารของสัตว( คงไว�ซ่ึงความหลากหลายทางชีวภาพ และผลพลอยได�จาก “คาร(บอน

เครดิต” ยังช�วยสร�างรายได�ให�กับเกษตรกร ชาวบ�าน และชุมชนได�อีกด�วย 

ท่ีผ�านมา มูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( ได�จัดทําโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ข้ึน

ทะเบียนเปtนโครงการลดกpาซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission 

Reduction Program) หรือ T-VER ภาคป�าไม�ของ องค(การบริหารจัดการกpาซเรือนกระจก (องค(การมหาชน) หรือ อบก.  

โดยคาร(บอนเครดิต ถือเปtนกลไกท่ีจะกระตุ�นให�ชุมชนดูแลป�าและดูแลตัวเองได�ดีข้ึน ส�งผลให�ลดการสูญเสียพ้ืนท่ีป�า ลดอัตรา

การเกิดไฟป�าและลดปhญหาฝุ�นควัน pm 2.5 ซ่ึงเม่ือชุมชนมีความเปtนอยู�ท่ีดีก็จะบรรเทาปhญหาการว�างงาน หนี้ครัวเรือน 

ขณะเดียวกันก็สามารถช�วยภาคเอกชนในการชดเชยการปล�อยกpาซเรือนกระจกจากการดําเนินธุรกิจได�ด�วย 

จัดการคาร(บอนเครดิตในพ้ืนท่ีป�า  



หม�อมหลวงดิศปนัดดา ดิศกุล ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร มูลนิธิแม�ฟ:าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ( เปsดเผยว�า มูลนิธิแม�ฟ:า

หลวงฯ สืบสานพระราชปณิธาน “ปลูกป�า ปลูกคน” มาเกือบ 40 ปr ในการฟvwนฟูป�าอนุรักษ(ท่ีโครงการพัฒนาดอยตุง (พ้ืนท่ี

ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดําริ จังหวัดเชียงราย จึงนําประสบการณ(มาขยายผลเพ่ือร�วมส�งเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชน

ในป�า พร�อมกับร�วมแก�ปhญหาสภาพแวดล�อมของไทยและของโลกไปในคราวเดียวกัน 

โดย มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ได�รับความสนับสนุนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ภาคเอกชน และชุมชนใน

การจัดการคาร(บอนเครดิตในป�ามาต้ังแต�ปr 2563 โดยงบประมาณสนับสนุนจากภาคเอกชนนําไปใช�ในการพัฒนาระบบ

ประเมินคาร(บอนเครดิต และจัดต้ังกองทุน 2 ประเภท คือ  

กองทุนดูแลป�า  

กองทุนเพ่ือการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยืนเพ่ือเปtนรายได�แก�ชุมชน  

ดึง 129 ป�าชุมชนขายคาร(บอนเครดิต 

จากการดําเนินงานช�วงพัฒนาระบบ (2563-2565) มีพ้ืนท่ีปฏิบัติการใน 52 ป�าชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 51,354 ไร� ใน 7 

จังหวัด และมีชุมชนเข�าร�วม 12,361 ครัวเรือน จนปhจจุบันเกิดความชํานาญจนนํามาสู�การขยายพ้ืนท่ีอย�างจริงจัง 

สําหรับงานของปr 2566 นี้ โครงการฯ ได�รับความสนับสนุนจากประชาชนใน 77 ป�าชุมชน ครอบคลุมพ้ืนท่ี 143,496 ไร� ใน

จังหวัดเชียงราย เชียงใหม� อํานาจเจริญ และยโสธร โดยจะเปtนพ้ืนท่ีข้ึนทะเบียนคาร(บอนเครดิตได�ประมาณ 100,000 ไร� มี

ผู�เข�าร�วม 12,721 ครัวเรือน โดยมีภาคเอกชนชั้นนํามาร�วมสนับสนุนการพัฒนา 14 ราย 

การขยายงานในครั้งนี้เม่ือรวมกับระยะพัฒนาระบบ ทําให�โครงการฯ มีความร�วมมือในป�าชุมชนรวม 129 แห�งใน 9 จังหวัด

ครอบคลุมพ้ืนท่ี 194,850 ไร� ป:อนคาร(บอนได� 500,000 ตันคาร(บอนไดออกไซด(เทียบเท�า และสร�างประโยชน(แก�ชุมชนในป�า 

25,082 ครัวเรือน การดําเนินงานในแต�ละป�าชุมชนครอบคลุมระยะเวลาสิบปr และคาดว�าจะทําให�เกิดประโยชน(ทางตรงด�าน

รายได�ชุมชนรวมเพ่ิมข้ึนประมาณ 500-630 ล�านบาท 

“โครงการนี้นับเปtนนวัตกรรมท่ีมูลนิธิฯ และภาคีมีความภาคภูมิใจ เพราะเราสามารถสร�างประโยชน(ได�ทุกมิติ ชุมชนท่ีดูแลป�า

มีชีวิตท่ีดีข้ึน ช�วยผลิตคาร(บอนเครดิตมาช�วยให�ประเทศไทยบรรลุข�อตกลงลดโลกร�อน และมีป�าสมบูรณ(ข้ึน เฉพาะในช�วงฤดู

ไฟป�าท่ีผ�านมา เราพบว�าพ้ืนท่ีโครงการมีไฟป�าลดลงประมาณ 6,500 ไร� คิดเปtนมูลค�าทางเศรษฐกิจถึง 191 ล�านบาท ซ่ึงเกิด

จากชุมชนในโครงการให�การดูแลป�าอย�างจริงจัง” 

ส�วนในปr 2567 มีเป:าหมายจะขยายงานครอบคลุมพ้ืนท่ีอีก 150,000 ไร� เพ่ือนําไปสู�เป:าหมายผลิตคาร(บอนเครดิต 1 ล�านตัน

ภายในปr 2570 

ดึงภาคเอกชนเข�ามาร�วมมือ 



สําหรับการทําโครงการจัดการคาร(บอนเครดิตในป�าเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน ข้ึนทะเบียนกับ อบก.นั้น การดําเนินงานในช�วง 3 

ปrแรก คือต้ังแต�ปr 2563 โครงการได�รับความร�วมมือจากภาคเอกชนชั้นนําหลายบริษัท และมีผลการดําเนินงานเปtนท่ีน�าพอใจ 

โดยบทบาทของภาคเอกชนได�เข�ามาสนับสนุนงบประมาณ 2 ส�วน คือ  

สร�างรายได�และพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน  

เตรียมความพร�อมของชุมชนเพ่ือข้ึนทะเบียน T-VER ท่ีได�รับการรับรองโดย อบก.  

ท้ังนี้เพ่ือนําไปสู�การแลกเปลี่ยนคาร(บอนเครดิตในอนาคต โดยท้ัง 2 ส�วนสามารถดําเนินการผ�านกลไกและกฎหมายท่ีมีอยู�แล�ว

ได�ทันที พร�อมกันนี้ภาคเอกชนยังเข�ามาสนับสนุนความเชี่ยวชาญด�านการตลาด การพัฒนาสินค�า รวมถึงการอบรมพัฒนา

ศักยภาพชุมชนด�วย 

โดยปhจจุบัน มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ ขยายพ้ืนท่ีพัฒนาเพ่ิมข้ึนครอบคลุม 143,496 ไร� โดยเปtนพ้ืนท่ีข้ึนทะเบียนคาร(บอนเครดิต

ประมาณ 100,000 ไร� ร�วมกับป�าชุมชน 77 แห�งในจังหวัดเชียงราย เชียงใหม� อํานาจเจริญ และยโสธร มีภาคประชาชนเข�า

ร�วม 39,092 คน โดยมีภาคธุรกิจ 14 แห�งเข�ามาร�วมมือด�วย 

สําหรับหน�าท่ีของ มูลนิธิแม�ฟ:าหลวงฯ นั้นจะเปtนท่ีปรึกษาให�ชุมชนในการจัดทําโครงการ T-VER เพ่ือใช�ในการตรวจวัด

ประเมินคาร(บอนเครดิตในอนาคต และร�วมพัฒนาบุคลากรของชุมชนในการดูแลรักษาป�า เพ่ิมศักยภาพชุมชนในการบริหาร

จัดการกองทุนพัฒนาคุณภาพชีวิตอย�างยั่งยืน  

เช�นเดียวกับการประสานงานกับภาคีต�างๆ ได�แก� กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม กรมป�าไม� อบก. สํานักงาน

พัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค(การมหาชน) และภาคเอกชนท่ีสนับสนุนโครงการ เพ่ือให�การดําเนินงาน

โครงการเปtนไปอย�างมีประสิทธิภาพ และถูกต�องตามระเบียบท่ีเก่ียวข�อง  

นอกจากนี้ยังติดตามประเมินผลการดําเนินงาน ตามตัวชี้วัดหลักของโครงการ ได�แก� พ้ืนท่ีป�าชุมชนท่ีเสียหายจากไฟป�า 

ปริมาณคาร(บอนเครดิต และการรวมกลุ�มสร�างอาชีพของชุมชน พร�อมกับจัดทํารายงานสรุปผลโครงการอีกด�วย 

 



 

ส�อบานปลาย ‘พะยูง’ ของกลางหาย ‘สส.วิรัช’ เชื่อมีเจ�าหน�าท่ีรัฐรู�เห็น 

เดลินิวส( 17 สิงหาคม 2566 https://www.dailynews.co.th/news/2631893/ 

นายวิรัช พิมพะนิตย( ส.ส.กาฬสินธุ( เขต 1 พรรคเพ่ือไทย อภิปรายเรื่องของกลาง "ไม�พะยูง" 7 ท�อนมูลค�าล�านกว�าบาท สูญ

หายไปจากสํานักงานเทศบาลตําบลอิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ( เชื่อมีเจ�าหน�าท่ีรัฐรู�เห็น ขณะท่ีคดีกําลังตีวงแคบข้ึนเรื่อย ๆ 

ชาวบ�านรอเปsดโปงท้ังขบวนการ 

เม่ือวันท่ี 17 ส.ค. มีรายงานข�าวแจ�งว�า ในท่ีประชุมสภาผู�แทนราษฎรได�มีการประชุมสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ชุดท่ี 26 ปrท่ี 

1 ครั้งท่ี 8 (สมัยสามัญประจําปrครั้งท่ีหนึ่ง) ในวาระท่ี 2 เก่ียวกับการรับทราบรายงานความคืบหน�าในการดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ครั้งท่ี 18 (เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2564) 

ซ่ึงสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ได�อภิปรายแผนการปฏิรูปท้ัง 12 ด�าน 

โดย นายวิรัช พิมพะนิตย( สส.กาฬสินธุ( เขต 1 พรรคเพ่ือไทย ได�อภิปรายรายงานการปฏิรูปประเทศ 2 ด�าน คือ ด�านพลังงาน

และด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สะท�อนปhญหาการบริหารงานท่ีล�มเหลวของรัฐบาลและกลไกของรัฐ โดย

ชี้ให�เห็นว�าแผนการปฏิรูปประเทศด�านพลังงาน ประชาชนและรัฐถูกพ�อค�าคนกลางเอารัดเอาเปรียบมาตลอด ทําให�ราคาด�าน

พลังงานสูงผิดปกติ ขณะท่ีด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ป�าไม�โดยเฉพาะไม�มีค�า เช�น พะยูงถูกลักลอบตัดเปtน

จํานวนมาก จนเกิดปhญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ และการก�อปhญหากลไกของรัฐและระบบราชการประชาชนขาด

ความเชื่อม่ันศรัทธา ความเหลื่อมล้ําทางด�านยุติธรรม 

สส.วิรชั กล�าวว�า ปhญหาการตัดไม�ทําลายป�า โดยเฉพาะไม�พะยูงในระยะหลัง เกิดข้ึนมาในพ้ืนท่ีภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.

กาฬสินธุ( ท่ีถูกพุ�งเป:าไปท่ี “ไม�พะยูง” ท่ีส�วนใหญ�อยู�ในพ้ืนท่ีดูแลของทางราชการ ไม�ว�าจะเปtน วัด โรงเรียน หรือในพ้ืนท่ี

กรมธนารักษ( ท่ียังเหลือไม�พะยูงจํานวนมาก มีการจัดประมูลไม�พะยูงไปขายทอดตลาด ซ่ึงปhญหาการตัดไม�ขณะนี้ ก็ตกเปtน

ข�าวหลายวันในพ้ืนท่ี ก็ยังไม�มีข�อสรุป จึงเชื่อว�ากรณีนี้ อาจจะมีเจ�าหน�าท่ีของรัฐบางคนเข�าไปเก่ียวข�องหรือไม� จึงต�องการ

ความกระจ�างให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�อง เข�าไปตรวจสอบข�อเท็จจริง เพราะป�าไม�ถือเปtนหัวใจหลักของความม่ันคงทาง



ทรัพยากรธรรมชาติ แต�ก็ต�องขอชื่นชมการปลดล็อกให�มีการตัดไม�พะยูงในท่ีดินของประชาชนได� ในปr 2562 แต�ขณะนี้เม่ือมี

การลับลอบตัดไม�ในพ้ืนท่ีหลวง จึงเปtนเรื่องท่ีน�าเปtนห�วง ท่ีทุกฝ�ายจะต�องร�วมมือกันป:องกันไม�ให�เกิดปhญหานี้ข้ึน เพราะเชื่อว�า

เกิดจากปhญหาช�องว�างทางกฎหมาย 

รายงานแจ�งว�า คดีไม�พะยูง 7 ท�อน มูลค�ากว�า 1 ล�านบาท ท่ีหายไปจากสํานักงานเทศบาลตําบลอิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ( 

อย�างไร�ร�องรอย เม่ือช�วงคืนวันท่ี 5 ส.ค. 66 ท่ีผ�านมา ท�ามกลางกระแสว�ามีบุคคลของรัฐไม�น�อยกว�า 6 คน เข�าไปเก่ียวข�อง 

แต�ให�การปฏิเสธกับพนักงานสอบสวน ถึงวันนี้ผ�านมา 12 วัน ยังไม�มีความคืบหน�าของคดี ขณะท่ีชาวบ�านเกิดความสงสัยใน

ความล�าช�า และสังคมยังจับตามองการทํางานของฝ�ายปกครอง และเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ว�าจะสามารถติดตามขบวนการมอดไม�

มาดําเนินคดีได�หรือไม� 

ท้ังนี้ เรื่องไม�พะยูงหายดังกล�าว เริ่มแดงและเปtนข�าวดังมาต้ังแต�วันท่ี 7 ส.ค. 66 ท่ีผ�านมา หลังจากนายศุภศิษย( กอเจริญยศ 

ผวจ.กาฬสินธุ( ได�รับแจ�งจากพลเมืองดี ขณะจัดรายการผู�ว�าฯ พบประชาชนทางสถานีวิทยุฯ ต�อมาวันท่ี 9 ส.ค. 66 ได�มีการ

ประชุมคณะอนุกรรมการป:องกันและปราบปรามการตัดไม�ทําลายป�า จ.กาฬสินธุ( (คปป.จังหวัด) ท่ีห�องประชุมฟ:าแดดสงยาง 

ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ( โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ( เปtนประธานประชุม มีคณะอนุกรรมการฯ 

ประกอบด�วยหน�วยงาน บุคลากรด�านปกครอง ป�าไม�และท่ีดิน เข�าร�วมประชุมอย�างพร�อมเพรียง บรรยากาศเปtนไปด�วยความ

เข�มข�น เนื่องจากประเด็นส�วนใหญ�เปtนปhญหาการบุกรุก ทําลาย และลักลอบตัดไม�ในพ้ืนท่ีในความรับผิดชอบของกรมป�าไม�

และกรมธนารักษ( 

ในการประชุมคณะอนุกรรมการป:องกันและปราบปรามการตัดไม�ทําลายป�าฯ ครั้งนั้น นายไสว สะอาด ธนารักษ(พ้ืนท่ี

กาฬสินธุ( กล�าวว�า ในกรณีการตัดไม�พะยูงและไม�ชนิดอ่ืน ในพ้ืนท่ีส�วนงานรับผิดชอบของธนารักษ(กาฬสินธุ( โดยเฉพาะ

โรงเรียน ท้ังการขออนุญาตก�อนตัดและถูกลักลอบตัดนั้น เกิดข้ึนบ�อยครั้ง สําหรับเหตุไม�พะยูงถูกลักลอบตัดท่ีสถานีเพาะชํา

กล�าไม�ฯ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ( เบ้ืองต�นตนทราบจากการรายงานทางวาจา และเปtนเรื่องท่ีผู�มีส�วนเก่ียวข�อง จะได�

ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต�อไป 

อย�างไรก็ตาม ในส�วนความเคลื่อนไหวของฝ�ายสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข�อเท็จจริง ในการติดตามขบวนการมอดไม�มา

ดําเนินคดี ท้ังฝ�ายตํารวจและฝ�ายปกครอง มีรายงานว�าตํารวจภูธร ภาค 4 ยังได�จัดเจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีติดตามอย�างใกล�ชิด 

ขณะท่ีมีการรายงานเพ่ิมเติมว�า ก�อนท่ีจะมีการตัดทอนท�อนไม�พะยูงจากท่ีเกิดเหตุ มาไว�ท่ีหน�าเสาธงของสํานักงานเทศบาล

ตําบลอิตื้อ เม่ือวันท่ี 26 ก.ค. 66 ท่ีผ�านมานั้น มีการร�างบันทึกโดยผู�นําชุมชนท่ีอยู�ในเหตุการณ( ในลักษณะเหมือนพนักงาน

สอบสวนร�างบันทึกขณะออกตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ัวๆ ไป ซ่ึงมีใจความสําคัญว�ามีมติให�ขนย�ายไม�พะยูงมาเก็บไว�ในสถานท่ี

ดังกล�าว โดยมีหลักฐานยืนยันตามบันทึกแจ�งความไว�ท่ี สภ.โนนสูง ส�วนความคืบหน�าหรือรายละเอียดอ่ืนๆ อยู�ในสํานวนของ

เจ�าหน�าท่ี ซ่ึงระบุว�า ตีวงแคบเข�ามาทุกขณะ 

 



 

ส�อบานปลาย ปมขโมยไม�พะยูงของกลางท่ีกาฬสินธุ( “ส.ส.วิรัช” หยิบปhญหาถกกลางสภาฯ เชื่อมี จนท.รัฐนอกรีต   

สยามรัฐออนไลน(  17 สิงหาคม 2566 https://siamrath.co.th/n/470500 

ปมขโมยไม�พะยูงของกลางท่ี จ.กาฬสินธุ( ส�อบานปลายไม�จบง�าย “ส.ส.วิรัช” หยิบยกปhญหา เข�าไปถกในสภา เชื่อเปtนเรื่อง

ใหญ�โยงใยเจ�าหน�าท่ีรัฐนอกรีตแอบเข�าไปมีส�วนรู�เห็น ส�วนธนารักษ(พ้ืนท่ี ในฐานะเจ�าของทรัพย(ยังปsดปากเงียบ ท้ังๆท่ีเปtน

ข�าวดังไปท่ัวประเทศ อ�างว�าไม�ขอให�ข�าว เพราะเปtนอํานาจของอธิบดีฯ ด�านการติดตามหาผู�กระทําผิด ตํารวจเริ่มตีวงแคบ

มากข้ึน ชาวบ�านรอเปsดโปงท้ังขบวนการ 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30น. มีรายงานว�า ท่ีรัฐสภาเกียกกาย ท่ีห�องประชุมสภาผู�แทนราษฎร มีการประชุม

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ชุดท่ี 26 ปrท่ี 1 ครั้งท่ี 8 (สมัยสามัญประจําปrครั้งท่ีหนึ่ง) ในวาระท่ี 2 เก่ียวกับการรับทราบรายงาน

ความคืบหน�าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ครั้งท่ี 18 

(เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2564) ซ่ึงสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ได�อภิปรายแผนการปฏิรูปท้ัง 12 ด�าน โดยนายวิรัช พิมพะนิตย( 

ส.ส.กาฬสินธุ( พรรคเพ่ือไทย ได�อภิปรายรายงานการปฏิรูปประเทศ 2 ด�าน คือ ด�านพลังงานและด�านทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล�อม สะท�อนปhญหาการบริหารงานท่ีล�มเหลวของรัฐบาลและกลไกของรัฐ โดยชี้ให�เห็นว�าแผนการปฏิรูปประเทศ

ด�านพลังงานประชาชนและรัฐถูกพ�อค�าคนกลางเอารัดเอาเปรียบมาตลอดทําให�ราคาด�านพลังงานสูงผิดปกติ ขณะท่ีด�าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมป�าไม�โดยเฉพาะไม�มีค�าเช�นพะยูงถูกลักลอบตัดเปtนจํานวนมากจนเกิดปhญหาการทําลาย

ทรัพยากรธรรมชาติและการก�อปhญหากลไกของรัฐและระบบราชการประชาชนขาดความเชื่อม่ันศรัทธา ความเหลื่อมล้ํา

ทางด�านยุติธรรม 

ส.ส.วิรัช กล�าวว�า ปhญหาการตัดไม�ทําลายป�า โดยเฉพาะไม�พะยูงในระยะหลังเกิดข้ึนมาในพ้ืนท่ีภาคอีสาน โดยเฉพาะจ.

กาฬสินธุ( ท่ีถูกพุ�งเป:าไปท่ี “ไม�พะยูง” ท่ีส�วนใหญ�อยู�ในพ้ืนท่ีดูแลของทางราชการ ไม�ว�าจะเปtน วัด โรงเรียน หรือในพ้ืนท่ี

กรมธนารักษ( ท่ียังเหลือไม�พะยูงจํานวนมาก มีการจัดประมูลไม�พะยูงไปขายทอดตลาด ซ่ึงปhญหาการตัดไม�ขณะนี้ ก็ตกเปtน

ข�าวหลายวันในพ้ืนท่ี ก็ยังไม�มีข�อสรุป จึงเชื่อว�ากรณีนี้อาจจะมีเจ�าหน�าท่ีของรัฐบางคนเข�าไปเก่ียวข�องหรือไม� จึงต�องการ

ความกระจ�างให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าไปตรวจสอบข�อเท็จจริง เพราะป�าไม�ถือเปtนหัวใจหลักของความม่ันคงทาง



ทรัพยากรธรรมชาติ แต�ก็ต�องขอชื่นชมการปลดล็อกให�มีการตัดไม�พะยูงในท่ีดินของประชาชนได�ในปr 2562 แต�ขณะนี้เม่ือมี

การลับลอบตัดไม�ในพ้ืนท่ีหลวง จึงเปtนเรื่องท่ีน�าเปtนห�วงท่ีทุกฝ�ายจะต�องร�วมมือกันป:องกันไม�ให�เกิดปhญหานี้ข้ึนเพราะเชื่อว�า

เกิดจากปhญหาช�องว�างทางกฎหมาย 

รายงานแจ�งว�า คดีไม�พะยูง 7 ท�อน มูลค�ากว�า 1 ล�านบาท ท่ีหายไปจากสํานักงานเทศบาลตําบลอิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ( 

อย�างไร�ร�องรอยเม่ือช�วงคืนวันท่ี 5 ส.ค.66 ท่ีผ�านมา ท�ามกลางกระแสว�ามีบุคคลของรัฐไม�น�อยกว�า 6 คนเข�าไปเก่ียวข�อง แต�

ให�การปฏิเสธกับพนักงานสอบสวน ถึงวันนี้ผ�านมา 12 วันยังไม�มีความคืบหน�าของคดี ขณะท่ีชาวบ�านเกิดความสงสัยในความ

ล�าช�า และสังคมยังจับตามมองการทํางานของฝ�ายปกครอง และเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ว�าจะสามารถติดตามขบวนการมอดไม�มา

ดําเนินคดีได�หรือไม� 

ท้ังนี้ เรื่องไม�พะยูงหายดังกล�าว เริ่มแดงและเปtนข�าวดังมาต้ังแต�วันท่ี 7 ส.ค.66 ท่ีผ�านมา หลังจากนายศุภศิษย( กอเจริญยศ 

ผวจ.กาฬสินธุ( ได�รับแจ�งจากพลเมืองดี ขณะจัดรายการผู�ว�าฯพบประชาชนทางสถานีวิทยุฯ ต�อมาวันท่ี 9 ส.ค.66 ได�มีการ

ประชุมคณะอนุกรรมการป:องกันและปราบปรามการตัดไม�ทําลายป�า จ.กาฬสินธุ( (คปป.จังหวัด) ท่ีห�องประชุมฟ:าแดดสงยาง 

ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ( โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ( เปtนประธานประชุม มีคณะอนุกรรมการฯ 

ประกอบด�วยหน�วยงาน บุคลากรด�านปกครอง ป�าไม�และท่ีดิน เข�าร�วมประชุมอย�างพร�อมเพรียง เช�น นายนิยม กิตติวงศ(

ตระกูล ผู�อํานวยการส�วนทรัพยากรธรรมชาติฯ นายประจัน ดาวังปา ผู�อํานวยการศูนย(ป�าไม�กาฬสินธุ( นายไสว สะอาด ธนา

รักษ(พ้ืนท่ีกาฬสินธุ( นายอิทธิพล กาฬอ�อนศรี เจ�าพนักงานท่ีดินกาฬสินธุ( นายเอกรัตน( มิสา นายอําเอยางตลาด บรรยากาศ

เปtนไปด�วยความเข�มข�น เนื่องจากประเด็นส�วนใหญ�เปtนปhญหาการบุกรุก ทําลาย และลักลอบตัดไม�ในพ้ืนท่ีในความ

รับผิดชอบของกรมป�าไม�และกรมธนารักษ( 

โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการป:องกันและปราบปรามการตัดไม�ทําลายป�าฯครั้งนั้น นายไสว สะอาด ธนารักษ(พ้ืนท่ี

กาฬสินธุ(กล�าวว�า ในกรณีการตัดไม�พะยูงและไม�ชนิดอ่ืน ในพ้ืนท่ีส�วนงานรับผิดชอบของธนารักษ(กาฬสินธุ( โดยเฉพาะโรงเรียน 

ท้ังการขออนุญาตก�อนตัดและถูกลักลอบตัดนั้น เกิดข้ึนบ�อยครั้ง สําหรับเหตุไม�พะยูงถูกลักลอบตัดท่ีสถานีเพาะชํากล�าไม�ฯ 

ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ( เบ้ืองต�นตนทราบจากการรายงานทางวาจา  และเปtนเรื่องท่ีผู�มีส�วนเก่ียวข�องจะได�ดําเนินการ

ตามข้ันตอนของกฎหมายต�อไปอย�างไรก็ตาม ผู�สื่อข�าวพยายามติดต�อ ธนารักษ(กาฬสินธุ( เพ่ือขอความคืบหน�าคดีและประเด็น

ท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆกับธนารักษ(พ้ืนท่ีกาฬสินธุ( ท้ังทางโทรศัพท(และท่ีสํานักงาน แต�ไม�สามารถติดต�อได� ล�าสุดทราบจากเจ�าหน�าท่ี

ประจําสํานักงานธนารักษ(พ้ืนท่ีกาฬสินธุ(ว�า ท�านธนารักษ(พ้ืนท่ีกาฬสินธุ( ไม�ขอให�ข�อมูลใดๆ เพราะไม�ใช�อธิบดีกรมธนารักษ( 

อย�างไรก็ตาม ในส�วนความเคลื่อนไหวของฝ�ายสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข�อเท็จจริง ในการติดตามขบวนการมอดไม�มา

ดําเนินคดี ท้ังฝ�ายตํารวจและฝ�ายปกครอง มีรายงานว�าตํารวจภูธร ภาค 4 ยังได�จัดเจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีติดตามอย�างใกล�ชิด 

ขณะท่ีมีการรายงานเพ่ิมเติมว�า ก�อนท่ีจะมีการตัดทอนท�อนไม�พะยูงจากท่ีเกิดเหตุ มาไว�ท่ีหน�าเสาธงของสํานักงานเทศบาล

ตําบลอิตื้อ เม่ือวันท่ี 26 ก.ค.66 ท่ีผ�านมานั้น มีการร�างบันทึกโดยผู�นําชุมชนท่ีอยู�ในเหตุการณ( ในลักษณะเหมือนพนักงาน

สอบสวนร�างบันทึกขณะออกตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ัวๆไป ซ่ึงมีใจความสําคัญว�ามีมติให�ขนย�ายไม�พะยูงมาเก็บไว�ในสถานท่ี

ดังกล�าว โดยมีหลักฐานยืนยันตามบันทึกแจ�งความไว�ท่ี สภ.โนนสูง ส�วนความคืบหน�าหรือรายละเอียดอ่ืนๆ อยู�ในสํานวนของ

เจ�าหน�าท่ี ซ่ึงระบุว�าตีวงแคบเข�ามาทุกขณะ 



 

ส�อบานปลาย! ปมไม�พะยูงหาย "ส.ส.วิรัช" ถกกลางสภาเชื่อมีจนท.รัฐนอกรีตเอ่ียว 

บ�านเมือง วันพฤหัสบดี ท่ี 17 สิงหาคม พ.ศ. 2566 https://www.banmuang.co.th/news/region/341468 

วันท่ี 17 สิงหาคม 2566 เวลา 11.30น. มีรายงานท่ีรัฐสภาเกียกกาย ท่ีห�องประชุมสภาผู�แทนราษฎรมีการประชุม

สมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ชุดท่ี 26 ปrท่ี 1 ครั้งท่ี 8 (สมัยสามัญประจําปrครั้งท่ีหนึ่ง) ในวาระท่ี 2 เก่ียวกับการรับทราบรายงาน

ความคืบหน�าในการดําเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย ครั้งท่ี 18 

(เดือนตุลาคมถึงธันวาคม 2564) ซ่ึงสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร ได�อภิปรายแผนการปฏิรูปท้ัง 12 ด�าน 

โดยนายวิรัช พิมพะนิตย( ส.ส.กาฬสินธุ( พรรคเพ่ือไทย ได�อภิปรายรายงานการปฏิรูปประเทศ 2 ด�าน คือ ด�านพลังงานและ

ด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม สะท�อนปhญหาการบริหารงานท่ีล�มเหลวของรัฐบาลและกลไกของรัฐ โดยชี้ให�เห็นว�า

แผนการปฏิรูปประเทศด�านพลังงานประชาชนและรัฐถูกพ�อค�าคนกลางเอารัดเอาเปรียบมาตลอดทําให�ราคาด�านพลังงานสูง

ผิดปกติ ขณะท่ีด�านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมป�าไม�โดยเฉพาะไม�มีค�าเช�นพะยูงถูกลักลอบตัดเปtนจํานวนมากจนเกิด

ปhญหาการทําลายทรัพยากรธรรมชาติและการก�อปhญหากลไกของรัฐและระบบราชการประชาชนขาดความเชื่อม่ันศรัทธา 

ความเหลื่อมล้ําทางด�านยุติธรรม 

ส.ส.วิรัช กล�าวว�า ปhญหาการตัดไม�ทําลายป�า โดยเฉพาะไม�พะยูงในระยะหลังเกิดข้ึนมากในพ้ืนท่ีภาคอีสาน โดยเฉพาะ จ.

กาฬสินธุ( ท่ีถูกพุ�งเป:าไปท่ี “ไม�พะยูง” ท่ีส�วนใหญ�อยู�ในพ้ืนท่ีดูแลของทางราชการ ไม�ว�าจะเปtน วัด โรงเรียน หรือในพ้ืนท่ี

กรมธนารักษ( ท่ียังเหลือไม�พะยูงจํานวนมาก มีการจัดประมูลไม�พะยูงไปขายทอดตลาด ซ่ึงปhญหาการตัดไม�ขณะนี้ ก็ตกเปtน

ข�าวหลายวันในพ้ืนท่ี ก็ยังไม�มีข�อสรุป จึงเชื่อว�ากรณีนี้อาจจะมีเจ�าหน�าท่ีของรัฐบางคนเข�าไปเก่ียวข�องหรือไม� จึงต�องการ

ความกระจ�างให�หน�วยงานท่ีเก่ียวข�องเข�าไปตรวจสอบข�อเท็จจริง เพราะป�าไม�ถือเปtนหัวใจหลักของความม่ันคงทาง

ทรัพยากรธรรมชาติ แต�ก็ต�องขอชื่นชมการปลดล็อกให�มีการตัดไม�พะยูงในท่ีดินของประชาชนได�ในปr 2562 แต�ขณะนี้เม่ือมี

การลับลอบตัดไม�ในพ้ืนท่ีหลวง จึงเปtนเรื่องท่ีน�าเปtนห�วงท่ีทุกฝ�ายจะต�องร�วมมือกันป:องกันไม�ให�เกิดปhญหานี้ข้ึนเพราะเชื่อว�า

เกิดจากปhญหาช�องว�างทางกฎหมาย 

รายงานแจ�งว�า คดีไม�พะยูง 7 ท�อน มูลค�ากว�า 1 ล�านบาท ท่ีหายไปจากสํานักงานเทศบาลตําบลอิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ( 

อย�างไร�ร�องรอยเม่ือช�วงคืนวันท่ี 5 ส.ค.66 ท่ีผ�านมา ท�ามกลางกระแสว�ามีบุคคลของรัฐไม�น�อยกว�า 6 คนเข�าไปเก่ียวข�อง แต�



ให�การปฏิเสธกับพนักงานสอบสวน ถึงวันนี้ผ�านมา 12 วันยังไม�มีความคืบหน�าของคดี ขณะท่ีชาวบ�านเกิดความสงสัยในความ

ล�าช�า และสังคมยังจับตามมองการทํางานของฝ�ายปกครอง และเจ�าหน�าท่ีตํารวจ ว�าจะสามารถติดตามขบวนการมอดไม�มา

ดําเนินคดีได�หรือไม� 

ท้ังนี้ เรื่องไม�พะยูงหายดังกล�าว เริ่มแดงและเปtนข�าวดังมาต้ังแต�วันท่ี 7 ส.ค.66 ท่ีผ�านมา หลังจากนายศุภศิษย( กอเจริญยศ 

ผวจ.กาฬสินธุ( ได�รับแจ�งจากพลเมืองดี ขณะจัดรายการผู�ว�าฯพบประชาชนทางสถานีวิทยุฯ ต�อมาวันท่ี 9 ส.ค.66 ได�มีการ

ประชุมคณะอนุกรรมการป:องกันและปราบปรามการตัดไม�ทําลายป�า จ.กาฬสินธุ( (คปป.จังหวัด) ท่ีห�องประชุมฟ:าแดดสงยาง 

ศาลากลาง จ.กาฬสินธุ( โดยมีนายธวัชชัย รอดงาม รอง ผวจ.กาฬสินธุ( เปtนประธานประชุม มีคณะอนุกรรมการฯ 

ประกอบด�วยหน�วยงาน บุคลากรด�านปกครอง ป�าไม�และท่ีดิน เข�าร�วมประชุมอย�างพร�อมเพรียง เช�น นายนิยม กิตติวงศ(

ตระกูล ผู�อํานวยการส�วนทรัพยากรธรรมชาติฯ นายประจัน ดาวังปา ผู�อํานวยการศูนย(ป�าไม�กาฬสินธุ( นายไสว สะอาด ธนา

รักษ(พ้ืนท่ีกาฬสินธุ( นายอิทธิพล กาฬอ�อนศรี เจ�าพนักงานท่ีดินกาฬสินธุ( นายเอกรัตน( มิสา นายอําเอยางตลาด บรรยากาศ

เปtนไปด�วยความเข�มข�น เนื่องจากประเด็นส�วนใหญ�เปtนปhญหาการบุกรุก ทําลาย และลักลอบตัดไม�ในพ้ืนท่ีในความ

รับผิดชอบของกรมป�าไม�และกรมธนารักษ( 

โดยในการประชุมคณะอนุกรรมการป:องกันและปราบปรามการตัดไม�ทําลายป�าฯครั้งนั้น นายไสว สะอาด ธนารักษ(พ้ืนท่ี

กาฬสินธุ( กล�าวในท่ีประชุมว�า ในกรณีการตัดไม�พะยูงและไม�ชนิดอ่ืน ในพ้ืนท่ีส�วนงานรับผิดชอบของธนารักษ(กาฬสินธุ( 

โดยเฉพาะโรงเรียน ท้ังการขออนุญาตก�อนตัดและถูกลักลอบตัดนั้น เกิดข้ึนบ�อยครั้ง สําหรับเหตุไม�พะยูงถูกลักลอบตัดท่ี

สถานีเพาะชํากล�าไม�ฯ ต.อิตื้อ อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ( เบ้ืองต�นตนทราบจากการรายงานทางวาจา  และเปtนเรื่องท่ีผู�มีส�วน

เก่ียวข�องจะได�ดําเนินการตามข้ันตอนของกฎหมายต�อไป 

อย�างไรก็ตาม ผู�สื่อข�าวพยายามติดต�อ ธนารักษ(กาฬสินธุ( เพ่ือขอความคืบหน�าคดีและประเด็นท่ีเก่ียวข�องอ่ืนๆกับธนารักษ(

พ้ืนท่ีกาฬสินธุ( ท้ังทางโทรศัพท(และท่ีสํานักงาน แต�ไม�สามารถติดต�อได� ล�าสุดทราบจากเจ�าหน�าท่ีประจําสํานักงานธนารักษ(

พ้ืนท่ีกาฬสินธุ(ว�า ท�านธนารักษ(พ้ืนท่ีกาฬสินธุ( ไม�ขอให�ข�อมูลใดๆ เพราะไม�ใช�อธิบดีกรมธนารักษ( 

อย�างไรก็ตาม ในส�วนความเคลื่อนไหวของฝ�ายสืบสวนสอบสวนและตรวจสอบข�อเท็จจริง ในการติดตามขบวนการมอดไม�มา

ดําเนินคดี ท้ังฝ�ายตํารวจและฝ�ายปกครอง มีรายงานว�าตํารวจภูธร ภาค 4 ยังได�จัดเจ�าหน�าท่ีลงพ้ืนท่ีติดตามอย�างใกล�ชิด 

ขณะท่ีมีการรายงานเพ่ิมเติมว�า ก�อนท่ีจะมีการตัดทอนท�อนไม�พะยูงจากท่ีเกิดเหตุ มาไว�ท่ีหน�าเสาธงของสํานักงานเทศบาล

ตําบลอิตื้อ เม่ือวันท่ี 26 ก.ค.66 ท่ีผ�านมานั้น มีการร�างบันทึกโดยผู�นําชุมชนท่ีอยู�ในเหตุการณ( ในลักษณะเหมือนพนักงาน

สอบสวนร�างบันทึกขณะออกตรวจสถานท่ีเกิดเหตุท่ัวๆไป ซ่ึงมีใจความสําคัญว�ามีมติให�ขนย�ายไม�พะยูงมาเก็บไว�ในสถานท่ี

ดังกล�าว โดยมีหลักฐานยืนยันตามบันทึกแจ�งความไว�ท่ี สภ.โนนสูง ส�วนความคืบหน�าหรือรายละเอียดอ่ืนๆ อยู�ในสํานวนของ

เจ�าหน�าท่ี ซ่ึงระบุว�าตีวงแคบเข�ามาทุกขณะ 


